
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 812 — 537. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um raforku við Skjálfanda.

Frá Merði Árnasyni.

1. Af hverju tengist einungis gamla línan frá Laxárvirkjun til Akureyrar landskerfinu?
2. Liggur fyrir áætlun um að tengja Húsavík og nærsveitir betur við landskerfið?
3. Hvað kostar slík tenging?


